

Outline of Pastor Dan Dizon
February 12, 2023

PREPARING FOR THE HARVEST

John 15:1-8

1Sinabi pa ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 2Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. 3Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. 4Manatili kayo sa akin at ako’y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5“Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga nang marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. 6Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. 7Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko’y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. 8Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo nang sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo.

VERSE 2 TALKS ABOUT PREPARATION

2Pinuputol niya ang aking mga **sangang hindi namumunga**, at nililinis niya ang bawat **sangang namumunga** para lalo pang mamunga.

VERSE 6 TALKS ABOUT PREPARATION

6Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at **natutuyo**, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin.

PANANATILI

- MAMUMUNGA NG MARAMI (v. 5a)
- MAKAGAGAWA NG MARAMI (v. 5b)
- MANANALANGIN NG MARAMI (v. 7)
- MAGPUPURI NG MARAMI (v. 8)

I. MAMUMUNGA NG MARAMI (v. 5a)

5“Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay **mamumunga nang marami**.

II. MAKAGAGAWA NG MARAMI (v. 5b)

Sapagkat **wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin**.

III. MANANALANGIN NG MARAMI (v. 7)

7Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko’y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang **anumang hilingin ninyo**.

IV. MAGPUPURI NG MARAMI (v. 8)

8Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo nang sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo.

APPLICATION QUESTIONS

1. Ang pamumunga ba para kay Kristo ang iyong layunin sa buhay? Anong mga bunga na ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay mula nang makakilala ka sa Kanya?
2. Anong mga hindi makadiyos na aktibidad, relasyon, o priyoridad ang kailangan mong alisin sa iyong buhay para maging karapat-dapat na instrumento sa malalaking aning parating? Unahin ang mga ito at gumawa ng plano para makapagsimula.